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เร่ิมประชุมเวลา  13.10 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.1.1 คณบดีแจงใหที่ประชุมไดรับทราบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จะทํา 
การจัดทํา KM ทางดานสัตว และมหาวิทยาลัยขาว ในวันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2553 ที่พื้นที่ลําปาง และจะจัดการ
ประชุมแผนยุทธศาสตรคณะฯ และ แผน SDC ที่ กัซซัน ขุนตาล กอลฟ รีสอรท จังหวัดลําพูน ในวันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  – 1 กันยายน 2553 และจะทําการวิพากษหลักสูตร ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2553 หลักสูตรของคณะฯ 
ที่หองประชุม 1 มทร.ลานนา เชียงใหม อนึ่งการประชุมทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ และ แผน SDC นั้น 
จําเปนตองมีหัวหนาสาขาทุกสาขาเขารวมประชุมในวันนั้นดวย   
   รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง ผูทรงคุณวุฒิ แจงตอที่ประชุมในเบื้องตนวา อาจจะไมไดเขารวม
ประชุมในวันจันทรที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2553 ไดเพราะมีประชุมที่อ่ืน แตจะพยายามมาเขารวมในการประชุม
ดังกลาวใหได 
   1.1.2 สืบเนื่องจาการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่จังหวัดนาน นั้น
คณบดีแจงใหที่ประชุมไดรับทราบวา ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ไดขอใหพื้นที่เกษตรไดศึกษา เร่ือง การ
ปลูกมันสําปะหลัง ซ่ึงปกติพื้นที่ 1 ไดจะไดผลผลิตมันสําปะหลัง 4 – 5 ตันตอไป แตจากการที่ บริษัท เบทาโกร 
ไดทําเทคโนโลยีมาใชในการปลูก ทําใหไดผลผลิตมากกวา 10 ตันตอไร จึงอยากใหคณบดีหาขอมูลไวโดย
ประสานกับ รองคณบดีในพื้นที่ทุกพื้น ที่เร่ิมทดลองใหไดผลผลิตในจํานวนดังกลาว เพื่อทําเปนอัตลักษณใน
พื้นที่ และทานไดยกตัวอยางในเรื่องของพื้นที่พิษณุโลกในเรื่องอัตลักษณพื้นที่พิษณุโลกที่มีความเชี่ยวชาญดาน
ขาวนาโยน และแนะนําวาควรนําวิธีการปลูกขาวนาโยน เทคนิค วิธีการ การโยน การทํานา มาสอนในการเรียน
การสอน การวิจัย รวมกับการบริการวิชาการดวย  
   1.1.3 คณบดีแจงใหทราบวา การแขงขันทักษะวิชาชีพ ที่จังหวัดลําปางนั้น ทางพื้นที่ลําปางแจง
วาระยะเวลาในการจัดเตรียมงานไมเพียงพอ จึงขอเลื่อนไปจัดในเดือนกันยายน คณบดีช้ีแจงวาไมเหมาะเพราะ
งบประมาณในการจัดโครงการฯ จําเปนตองสรุปและสงการใชงบประมาณใหกองคลัง เกรงวาไมทัน จึงของด
การแขงขันทักษะวิชาชีพดังกลาว 
  1.1.4 สืบเนื่องตอจากขอ 1.1.3 เร่ืองการแขงขันทักษะวิชาชีพ นั้น คณบดีแจงใหทราบวา ทาง
พื้นที่ตาก ขอจัดแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร ในวันที่ 5 กันยายน 2553  
  1.1.5 สืบเนื่องจากขอ 1.1.4 คณบดีใหนโยบายเรื่อง การใหความสําคัญในการจัดกิจกรรม
ภาพรวมรวมถึงการใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน ใหขอคิดวา ปงบประมาณหนาคงไมมีปญหาในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ การจัดประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกันในทุกพื้นที่ เห็นวาหากมีการขอความรวมมอื
จากพื้นที่อ่ืนไมควรปฏิเสธ และเรื่องการเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท อยากใหทุกพื้นที่พิจารณา
เปดการเรียนการสอน ใหความคิดเห็นตอไปวาไมควรหยุดอยูตรงนี้ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณะตอไป 
 



 

 

  1.1.5 สืบเนื่องตอจากการไปประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ คณบดีแจงใหทราบวา จากการพูดคุย
กับเจาหนาที่จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 
แหง ควรจับตาจีนและไตหวัน ในชองทางพัฒนาความรวมมือดานโครงการความรวมมือหรือดานวิจัย มองวา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นั้นเปนมหาวิทยาลัยกลุม 2 มีการวิจัยทางทักษะและสมรถนะ ซ่ึงเขา
กับชุมชนและสังคมใหมาก คณบดีใหแงคิดวาเหมาะกับคณะฯ เปนอยางมากในเรื่องการทําขาวนาโยนและการ
พัฒนาเรื่องมันสําปะหลัง  

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ  
 
 1.2 เร่ืองที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.2.1 หลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดูเหมือนเปนสวนเกินและเปนอุปสรรคในการเรียน
ของนักศึกษา จากการที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาจากการเรียนศิลปวิทยาศาสตร 
(Liberal art education)  มองแนวทางการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปวา เปนการเตรียมพรอมในการเรียนใน
สาขาที่ตอเนื่องตอไป ซ่ึงปจจุบันการเรียนการสอนของอาจารยไมเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาไดออกความ
คิดเห็น สอนเหมือนทางผาน ไมเกิดแนวความคิดสรางสรรค ฉะนั้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น ตอง
พิจารณาวาจะสื่อสาร หรือถายทอดออกไป อาจารยตองทําใหเกิดเปนภูมิปญญาในการเผยแพรใหแกนักเรียน 
นักศึกษาได 
   1.2.2 แนวโนม อุดมศึกษาของไทย เมื่อพิจารณาจากบทสัมภาษณนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นั้น ไดใหความสําคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเรื่อง มหาวิทยาลัยจังหวัด โดยทานผูทรงคุณวุฒิได
มองวาเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในพื้นที่ตาง ๆ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปน
มหาวิทยาลัยจังหวัด และตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับที่ 11 และเชื่อวาในอนาคตขนาด
ของมหาวิทยาลัยจะมีขนาดเล็กลง และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองกับผูเรียนที่ไมตองเดินทางไปเรียนไกล
และการกระจายของงบประมาณแผนดินจะกระจายไปทุกพื้นที่ 
  1.2.3 ทานผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวยกับการเปดการสอนในระดับ ปริญญาโท เพราะการเปด
ในระดับปริญญาโทสามารถเปนจุดแข็งของเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พื้นที่นาน ตาก ลําปาง พิษณุโลกใน
ดานการพัฒนางานวิจัย ไดชัดเจน  

   มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
   1.3.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่นาน 
   1.3.1.1 รองคณบดีพื้นที่นาน แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะฯ พื้นวา วันที่ 16 – 
20 สิงหาคม 2553 ไดจัดกิจกรรมครบรอบ 72 ป มทร.ลานนา นาน โดยวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2553 ทางคณะฯ 
ไดจัดแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 15 รายการและรายการเสริมทักษะวิชาชีพ จํานวน 3 รายการ ในวันที่ 18 – 20 
สิงหาคม 2553 ไดเขารวมจัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรและการจัดคายเรียนรูวิทยาศาสตร การจัดการเสวนา
ทางวิชาการเรื่องยางพารา เสวนาอาหารปลอดภัย เสวนานกกรงหัวจุก 
 
  1.3.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ลําปาง 
     1.3.2.1 รองคณบดีเขตพื้นที่ลําปาง แจงเกี่ยวกับการแขงทักษะวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงทักษะเปนการแขงทักษะแบบแขงกันเอง
และมีนักศึกษาจากขางนอกเขารวมแขงดวย ซ่ึงไดการตอบรับเขารวมการแขงขัน คร้ังนี้เปนจํานวนมาก มี
นักเรียนนักศึกษา เขารวมงานครั้งนี้ ประมาณ 3,000 – 4,000 คน  
   1.3.2.2  การเปดการสอนในระดับปริญญาโทนั้น พื้นที่ลําปางไดเปดแลวในป 2553 
และคาดวาจะเปดในสาขาวิชาการเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวนนักศึกษาคาดวาจํานวน 5 คน  สาขาอื่น ๆ ก็จะ
ทยอยเปดในอนาคต 
   1.3.2.3 กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 นั้นไมสามารถจัด
เองได อยากขอพลังมวลชนในคณะรวมชวยการจัดกิจการเนื่องจากเวลากระชั้นชิด จึงไมสามารถจดังานได 
    
  1.3.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่พิษณุโลก 
    1.3.3.1. รองคณบดีพื้นที่พิษณุโลก แจงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร โดยจัดรวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตรและบริหารธุรกิจ ช่ืองาน เปดร้ัวราชมงคลลานนา สัปดาห
วิทยาศาสตร มีผูสนใจเปนจํานวนมาก โดยใชงบประมาณไป จํานวน 400,000 บาท จากการประเมินเบื้องตนงาน
เปนที่นาพอใจ มีโรงเรียน เขารวมจํานวน 35 โรงเรียนและโรงเรียนอื่นๆ อีกที่ไมไดลงทะเบียน ประมาณ
ผูเขารวมงาน จํานวน 3,000 คน และประชาชนผูสนใจอีกจํานวนมาก การจัดงานจึงคนขางสมบูรณแบบ รูปแบบ
งานมีการแขงขันทักษะจากนักเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง และการแขงขันทักษะวิชาชีพ รวมถงึการแขง
ขั้นทักษะทางการเกษตรของเกษตรกร 11 หมูบาน จํานวน 12  ทีมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย 
กับชุมชน และคาดวาจะจัดงานใหตรงกับสัปดาหวิทยาศาสตรภายในจังหวัด โดยใหเหตุผลวาโรงเรียนภายใน
จังหวัดจะมีการจัดทัศนศึกษาของนักเรียนในการเขารวมงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร 
 
 



 

 

    1.3.3.2  ขณะนี้กําลังดําเนินตามงบคณะฯ ในโครงการ GMP/HACCP ถึงวันที่ 23-27 
สิงหาคม 2553      
   1.3.2.3  จะจัดวิพากษหลักสูตร เกษตรปลอดภัย ในวันเสารี่ 28 สิงหาคม 2553 ที่ มทร.
ลานนา พื้นที่พิษณุโลก 
   1.3.2.4  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 จะจัดการตรวจรับรองการผลิตพืช  สรางอัตลักษณ
ในพื้นที่ เปาหมายในการจัดกลุม อาจารย นักศึกษา ประชาชน จํานวน 50 คน ในพื้นที่ ไดใบรับรองและสามารถ
เปนผูตรวจได 
   1.3.2.5  การเขารวมกับ องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง  ในการปลูกพันธุขาว   
กข 41  ไดดําเนินการไปแลวในวันที่ 18 ในพื้นที่ จํานวน 20 ไร 
 
  1.3.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ตาก 
    รองคณบดีพื้นที่ตาก ไดแจงรายละเอียด ระเบียบ วิธีการแขงขันทักษะคอมพิวเตอรให
ทราบดังนี้ การแขงขันทักษะคอมพิวเตอรจะจัดในวันที่ 5 กันยายน 2553  
  กําหนดการตั้งแตเวลา 09.00 น. – 18.00 น.  
   เวลา 09.00 น. คณบดีคณะฯเปนประธานในพิธี  
   เวลา 12.00 น. จัดเสวนารวมกับศิษยเกาในเรื่อง 3G 
   เวลา 13.00 น. จัดการแขงขันทักษะ 
  รายละเอียด การแขงขัน ใหพื้นที่ พิษณุโลก นาน เชียงราย ตาก สงรายชื่อผูรวมแขงขัน พื้นที่ละ 
2 คน และอาจารยในพื้นที่นั้นๆ พื้นที่ละ 2 คน เวลาในการแขงขันทักษะไมเกิน 5 ช่ัวโมง คาดวาจะใช
งบประมาณ 26,660 บาท 
   เลขาฯ ไดช้ีแจงตอรองคณบดีพื้นที่ตากใหทราบวา งบประมาณที่จัดสรรให พื้นที่ตาก
นั้น เปนจํานวนเงิน หนึ่งหมื่นสองพันกวาบาท จะจัดสรรในเรื่องอุปกรณจําเปนหลัก สวนวัสดุส้ินเปลืองขอให
พื้นที่ตาก ใชงบสํานักงานในการใชจาย  
   รองคณบดีพื้นที่รับทราบ 
   อาจารยประเวศ ไดปรึกษาเกี่ยวกับการเขารวมแขงขันทักษะ วาหากเปนนักศึกษา 
คอบ. คอมพิวเตอรเขารวมแขงขันดวย ทางรองคณบดีพื้นที่ไดแจงวาเกรงจะผิดประสงคในการจัดเนื่องจากการ
จัดงานครั้งนี้มีความประสงคจะจัดการแขงขันของนักศึกษาภายในคณะฯ ทุกพื้นที่  
        
  1.3.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
    อาจารยประเวศ ทองธรรมชาติ แจงตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ทาง
สาขาวิชาฯ ไดจัดประกวดโครงงาน แขงขันตอบปญหา และการขายสินคาเพื่อสุขภาพ ในการจัดงานครั้งนี้ตอง
ใชนักศึกษา 3 คณะในพื้นที่ภาคพายัพ การจัดงานไมไดเปดให นักเรียนจากที่อ่ืนเขาชม และคาดวาปหนาจะจัด
ใหมีขึ้นอีก 



 

 

   อาจารยมนัส อินทรรุง ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครั้งที่ 14 นั้นไมสามารถเขารวมประชุมได เพราะติดคุมสอบ เวลาประมาณ 13.30 น. ไดไปที่หอง
ประชุมกลับเขาหองไมได เพราะไมมีเจาหนาที่ประจําหอง เนื่องจากเจาหนาที่ควบคุม ติดประชุม  
   เลขานุการฯ แจงวาจะทําการแกไข รายงานการประชุม ถึงเหตุผลที่ อาจารยมนัสไมได
เขาประชุม 
   อาจารยมนัส อินทรรุง แจงตอไปวา เนื่องจากตนทําเรื่องเสนอไปทาง หัวหนาสาขา 
และผานมายังคณบดีเร่ือง การขอใชสิทธิ์เกษียณกอนกําหนด (Early retire) แตตนไดรับฟงเรื่องดังกลาวจากสื่อ
วา ทางภาครัฐไมสนับสนุนใหอาจารยสายวิทยาศาสตร ใชสิทธิ์เกษียณกอนกําหนด เพราะอัตรากําลังคนในสาย
ดังกลาวไมเพียงพอ จึงเรียนถามมายังที่ประชุมตอวาในเมื่อ ไมใหใชสิทธิ์ดังกลาวแลวทําไมไมเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ
ใหกลับบุคลากร และหากไมอยางนั้นก็ขยายระยะเวลาการปฏิบัติราชการออกไปเปน 70 ป 
   คณบดี ช้ีแจงตออาจารยมนัสฯ วา ทางคณบดีไมขัดของกับการที่ทางอาจารยมนัส จะ
ใชสิทธิ์เกษียนกอนกําหนด เพราะขณะนี้ไดสงเรื่องไปทางมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
  
  1.3.6 เร่ืองที่จะแจงใหทราบของ พื้นที่เชียงราย  
    ไมมีผูเขาประชุม เนื่องจากทางพื้นที่เชียงราย หองประชุมไมวาง เพราะติดการเรียน
การสอนของนักศึกษา 
 
  1.3.7 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
    เลขาฯ ช้ีแจงแทน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วา เร่ือง รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของทางคณะฯ ที่ไมผาน ตองมีการรายงานทุก 6 เดือน และตองมีการทํารูปเลมประเมิน
ตนเอง ของ สมศ. คร้ังที่ 2  และคาดวาจะเริ่มทํา SAR ภายในเดือนกันยายนนี้ 
 
  1.3.8 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
    ไมมี 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553  เลขานุการไดจัดทํารายงาน
การประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คร้ังที่ 14 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 



 

 

2553 เวลา  13.50 น. ณ  ตึกวิทยบริการ ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง จึงเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการเพิ่มเติม 
รายละเอียด อาจารยมนัส อินทรรุง ถึงสาเหตุไมไดเขาประชุมวา หองประชุมไมวาง  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 14 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ของพื้นที่เชียงรายและ
ภาคพายัพ เชียงใหม วาระที่ 5.4 การพิจารณา เกี่ยวกับโครงสรางงานและโครงสรางการบริหาร ตามรายละเอียด
แนบ วาระ 3.1 นี้ ขณะนี้สํานักงานคณบดีกําลังดําเนินการแจงมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัย อนุมัติโครงสราง
งาน โครงสรางการบริหารของคณะ วทก. ตอไป เพื่อใหการบริหารงานของทั้ง 2 เขตพื้นที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงขอใหทั้ง 2 พื้นที่ ไปเตรียมดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเขาสูตําแหนง 
  1. ผูชวยคณบดี ปฏิบัติหนาที่คณบดี 
  2. ผูชวยคณบดี อีก 4 ฝาย 
  3. หัวหนาแผนก ที่มีในพื้นที่เชียงราย และพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
 อนึ่ง ตําแหนงที่ระบุขางตน ตองมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 26 วรรค 2 แหง พรบ. มทร. พ.ศ. 2548 (สําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไดทําการสอน หรือมีประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัยมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป) และหากมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงสรางงานและโครงสรางการบริหารแลว สํานักงานคณบดีจะ
กําหนดวันที่ของการสงรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง 
 รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง ผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นที่ประชุมตอ โครงสรางงานและโครงสรางการ
บริหารวา ควรเพิ่มคําวา “ปฏิบัติหนาที่แทนคณบดี” ตอจาก รองคณบดี พื้นที่นาน/ลําปาง/พิษณุโลก/ตาก ในสวน
ของสํานักงานคณบดี พื้นที่ และแกไขคําวา “ปฏิบัติหนาที่คณบดี” เปน “ปฏิบัติหนาที่แทนคณบดี” ในสวนของ 
ผูชวยคณบดี พื้นที่เชียงราย/ภาคพายัพ เชียงใหม และเห็นสมควรในตัวโครงสรางดังกลาว เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการบริหารและการบริการทางวิชาการ   

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหนังสือแจงใหทุกคณะจัดสงแผนการนําหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คณะฯ จึงไดพิจารณาหลักสูตรพรอมแผนการ
ดําเนินการ และไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางหลักสูตรดังกลาว โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตวันที่ 11 – 16 สิงหาคม 



 

 

2553 พรอมกับเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนผูวิพากษหลักสูตร จํานวน 22 คน ซ่ึงหลักสูตรทั้งหมดที่อยู
ระหวางการปรับปรุงหลักสูตร รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงเสนอตอการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อโปรดทราบ  เกี่ ยวกับการดํา เนินงานหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และเห็นชอบรายชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนผูวิพากษหลักสูตร จํานวน 22 ทาน 

 4.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดสงรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
(วาระพิเศษ) ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นั้น มีวาระพิจารณาที่เกี่ยวของกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงเสนอตอการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อโปรดทราบ เกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาวิชาการวาระพิเศษ ในสวนที่เกี่ยวของ  

   ขอ 2.2 แนวทางปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาที่ตองสอบผานวิชาบังคับกอน (Prerequisite) มติท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) เห็นชอบ การลงทะเบียน ในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน ซ่ึง
นักศึกษาจะตอง สอบผาน วิชาบังคับกอน ในกรณีวิชาบังคับกอนมีรหัสวิชา ช่ือวิชา ไมเหมือนกัน แตมีเนื้อหา
ใกลเคียงกันใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเปนผูพิจารณา ทั้งนี้ ตองใหเปนไป
ตามประกาศวิธีการและหลักเกณฑการเทียบโอนของแตละคณะ 
   ขอ 2.3 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มติท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) เห็นชอบ มอบใหคณะดําเนินการจัดทําประกาศวิธีการและ
หลักเกณฑการเทียบโอนของแตละคณะ  โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเพื่อให
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ เห็นสมควรตามมติและประกาศใหทราบ
ตอไป และใหคณะออกประกาศของคณะ เพื่อรองรับทั้ง 2 กรณี ตามความเห็นของ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
สภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ตอไป 

 4.3 มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย จะทําการคัดเลือกผูสมควรไดรับเงินทุน
ชวยเหลือ ในงานวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา จึงเสนอตอการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดทราบ เกี่ยวกับ ทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   5.1 การพิจารณาเรื่อง นางวชัรี  ฝนเฟอนหา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย เขตพื้นที่ภาคพายพั 
เชียงใหม ขออนุญาตลาศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  มีกําหนด 3 ป ตั้งแต
ภาคเรียนที่ 2/2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2556 และขออนุมัติทุนการศึกษาประมาณ 
495,000 บาท (ส่ีแสนเกาหมื่นหาพนับาทถวน)  ดังนั้น รองคณบดีฝายบริหาร จึงเรียนตอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อโปรดพิจารณา เกีย่วกับการขออนุญาตลาศึกษาตอและขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เคมี   
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   ที่ประชุมมีมติอนุญาตใหลาศึกษาตอ และขอรับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีตอไป 
 
 5.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ไดเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงจากเดิม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   แยกเปน  2  
หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงตามนโยบายของคณะ ฯ ตองการใหรวมหลักสูตรที่สามารถยุบรวมกนัได  
เพื่อไมใหอาจารยประจําหลักสูตรตามมาตรฐานของ  สกอ. มีมากเกินไป และเพื่อใหมีอาจารยที่มคีุณวฒุิรองรับ
การพัฒนาหลกัสูตรอื่น ๆ ที่สามารถเปดไดในอนาคต  ดังนั้น รองคณบดีฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา จึง
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพือ่โปรดพิจารณาเกีย่วกับหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ ที่ประชุมลงความเห็นในที่ประชุมรวมกันวา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร นั้นยบุรวมกันได โดยปริญญาที่ไดรับคือ วท.บ. คอมพิวเตอร
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) หรือ วท.บ. คอมพิวเตอร(วิทยาการคอมพิวเตอร) และใหดําเนนิการปรับโครงสราง
หนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (วาระ 5.4) ตอไป  
 
 5.3 หลักสูตรคณิตศาสตร ไดรับการอนุมตัิหลักสูตรในป พ.ศ. 2548 และบัดนีไ้ดใชหลักสูตรดังกลาวมา
เปนระยะเวลา 5 ปแลว ทางคณะอาจารยผูสอน จึงไดมีการปรับปรุงหลังสูตรในปการศึกษา 2553 และได
หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  ดังนั้น คณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา จึงเรียนตอที่
ประชุมไดรวมกันพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ ที่ประชุมลงความเห็นในที่ประชุมรวมกันวา การเสนอหลักสูตร
ใหทําตามแบบ TQF ในแบบ มคอ. 2 และใหดําเนินการปรับโครงสรางหนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (วาระ 5.4)  และหากพื้นที่ตาก มีความประสงคจะสงหลักสูตรปริญญาโท คณิตศาสตรก็
เสนอมาพรอมกันนี้           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหดําเนินการตามเสนอ 



 

 

 5.4 คณบดีใหนโยบายในการทําหลักสูตรใหม โดยใหมีจํานวนหนวยกิต 120 หนวยกิต และ สามารถ
เพิ่มเติมไดไมเกิน 8 หนวยกิต นั้น คณะ วทก ไดนํานโยบายดังกลาวไปใช ในการปรับโครงสรางหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และไดรางออกมาเปนตารางโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น คณบดีฝายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา  จึ ง เ รี ยนตอที่ ประชุมได ร วมกันพิจารณา  โครงสร างหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามกรอบ TQF  
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   มติเห็นชอบ ดําเนินการตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง อ่ืน ๆ  
 ผศ.ดร.เกชา  คูหา พืน้ทีน่าน สอบถามเรื่อง ขอเปดปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
เพราะวาทางพืน้ที่นานไดสงเรื่องไปแลวแตยังไมคําตอบ 
 คณบดี ตอบขอคําถาม เร่ืองพื้นที่นานขอเปดปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนั้น มีความ
ยินดีเปนอยางยิ่ง และยังไมไดรับคําตอบจากมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ขอใหพื้นที่นานยิ่นเรื่องมาอีกครั้งหนึ่ง 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
   เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 
 
 
 
                (นายอนุชา  จันทรบูรณ)                                                          
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                            
                 ผูจดบันทึกการประชุม           


